

"สุชาติ" เร่ง สพท.บรรจุครูผู้ช่วยบัญชีเก่าก่อนรับใหม่

นำเสนอเมื่อ : 14 มี.ค. 2555

ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ศ.ดร.สุชาติ ชาติอำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงการเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2555 ว่า ตามที่มีข่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จะเสนอปฏิทินการสอบบรรจุครูผู้ช่วย โดยจะมีการเปิดรับสมัครในช่วงปลายเดือน มี.ค.นั้น ผลปรากฏว่ามีข้อมูลที่ชัดเจนว่าขณะนี้ผู้ที่สอบได้และขึ้นบัญชีคงค้างอยู่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ต่างๆอีกเป็นจำนวนนับหมื่นคน ตนจึงขอให้ สพท. เร่งรัดการบรรจุผู้ที่สอบขึ้นบัญชีไว้ก่อนที่จะมีการเปิดสอบครูผู้ช่วยรุ่นใหม่ เพราะเขาใจดีว่าผู้ที่สอบขึ้นบัญชีไว้เดิมต่างก็รอคอยที่จะถูกเรียกบรรจุ ด้วยใจจดจ่อมานานแล้ว

รมว.ศึกษาธิการกล่าวต่อไปว่า ในการสอบบรรจุครูผู้ช่วยในปีนี้จะมีการสอบข้อเขียน โดยออกข้อสอบจากส่วนกลาง ทั้งในสวนวิชาการ และวิชาชีพเฉพาะ ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งปรากฏว่าภายหลังจากที่มีข่าวออกไปก็มีการเปิดตัวจำนวนมากนั้น ซึ่งหากเป็นคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบบรรจุก็สามารถดำเนินการจัดตัวให้แก่ผู้ที่เข้าสอบได้ แต่หากมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอบ ตนก็คิดว่าคงจะไม่เหมาะสมนัก หากจะดำเนินการ ดังนั้น ตนจะกำชับหน่วยงานต้นสังกัดให้ดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมมากที่สุด.

ที่มา [ไทยรัฐ](#) วันที่ 14 มีนาคม 2555

เร่งบรรจุครูค้างบัญชี จับตาแก๊งติวเตอร์สอบครูผู้ช่วย

"สุชาติ"ใจป้ำตั้งบข จ้างครูฝรั่งหวัละ 10,000 บาท คัดทันสอนภาคเรียนที่ 1/2555

เมื่อวันที่ 13 มี.ค.55 นายสุชาติ ชาติอำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงการเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2555 ว่า ตามที่มีข่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จะเสนอปฏิทินการสอบบรรจุครูผู้ช่วย โดยเปิดรับสมัครในปลายเดือน มี.ค.นั้น ผลปรากฏว่าขณะนี้ผู้ที่สอบขึ้นบัญชีคงค้างอยู่นับหมื่นคน ตนจึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เร่งบรรจุผู้ที่สอบขึ้นบัญชีไว้ก่อน ที่จะมีการเปิดสอบครูผู้ช่วยรุ่นใหม่ เพราะผู้ที่สอบขึ้นบัญชีไว้เดิมต่างก็รอเรียกบรรจุมานานแล้ว

ทั้งนี้ การสอบบรรจุครูผู้ช่วยในปีนี้จะมีการสอบข้อเขียน โดยออกข้อสอบจากส่วนกลาง

ทั้งใน ส่วนวิชาการ และวิชาชีพเฉพาะ ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งปรากฏว่ามีการเปิดติวจำนวนมาก จึงขอกำชับหน่วยงานต้นสังกัดให้ดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด หากเป็นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบบรรจุ ก็สามารถดำเนินการติวให้แกผู้ที่เขาสอบได้ แต่หากมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอบก็คงไม่เหมาะสม

รมว.ศึกษาธิการ ยังกล่าวถึงนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยโอกาสให้โรงเรียนสามารถจ้างครูเจ้าของภาษาต่างประเทศ มาสอนให้มากขึ้น ว่า ขณะนี้ สพฐ.ได้เตรียมแนวทางและงบประมาณรองรับแล้ว 500 ล้านบาท ซึ่งจะเน้นครูต่างชาติที่สอนภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ในกลุ่มโรงเรียนมาตรฐานสากล 500 แห่ง โรงเรียนในฝัน 2,500 แห่ง โรงเรียนดีประจำตำบล 7,000 แห่ง และโรงเรียนดีในชุมชนหรือโรงเรียนขนาดเล็ก 20,000 แห่ง

"สำหรับอัตราจ้างที่ ศธ.พิจารณาไว้คร่าวๆ ครูต่างชาติที่สอนภาษาอังกฤษ จะได้รับ 10,000 บาท/คน/เดือน ครูสอนภาษาจีน 5,000 บาท/คน/เดือน ส่วนต่างที่เหลือโรงเรียนจะเป็นผู้สนับสนุนจนเต็มอัตรา พร้อมกันนี้ ศธ.จะตั้งบัญชีอุดหนุนครูสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียน สพฐ.อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กไทยได้พัฒนาภาษาอย่างจริงจัง โดยคาดว่าโครงการนี้จะเริ่มได้ทันสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 " นายสุชาติ กล่าว

ที่มา [สยามรัฐ](#)